



ขอชี้แจงกรณี Post ของเพจ Tor Rungrojn ผู้ชายเลี้ยงลูก ที่มีการ Post เมื่อ 12 มิถุนายน 2567

1. โรงเรียนขออธิบาย


จากการ Post ข้อความของเจ้าของเพจ Tor Rungrojn ผู้ชายเลี้ยงลูกเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567 โรงเรียนได้รับคำวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบมากมาย

เราไม่เข้าใจว่าเจ้าของเพจเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใด และเขียนให้ผู้คนเข้าใจโรงเรียนผิดเพื่ออะไร

เพียงแค่เริ่มจั่วหัวเรื่องว่า “เหมือนโดนตบหน้าชา....รอบนี้ผมโดนเรื่องความเท่าเทียม...” พวกเราก็สงสัยและวิ่งถามกันทั่วโรงเรียนแล้วว่า เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ตอนไหน เป็นมาอย่างไร อาจารย์ไปพูดอะไร เราเคยเชิญผู้ปกครองมาพบเรื่องความเท่าเทียมด้วย หรือ ทุกคนตอบว่าไม่มี “ไม่เคย”

ข้อมูลในเพจทำให้สาธารณชนเข้าใจโรงเรียนผิด และเห็นว่าเราเป็นโรงเรียนเง่า เผล็ดจ การ บ้างก็ว่าเราเป็นโรงเรียนคอมมิวนิสต์ เราเชิญผู้ปกครองมาพบด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เราห้ามเรื่องหุยมหิม ทั้ๆ ที่ความเป็นจริงแล้วเรื่องราวไม่ได้เป็นเช่นนั้น

โรงเรียนขออธิบาย ดังนี้

ข้อความบางส่วนจากเพจ	คำอธิบายจากทางโรงเรียน
	โรงเรียน โดยผู้อำนวยการคือครูกุ้ง เชิญเจ้าของเพจมาที่โรงเรียนเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2567 หรือ 16 วันที่แล้ว ที่เชิญมาก็เพื่อให้ได้พบกับผู้ปกครองท่านหนึ่ง เนื่องจากมีปัญหาระหว่างเด็ก – เด็ก ดังนั้นที่บอกว่ารอบนี้ผมโดนเรื่องความเท่าเทียม นั้น ไม่ใช่เรื่องที่ต้อง

ระหว่างไปรับ ส่ง ลูกที่โรงเรียน
ผมชอบให้ลูกช็อค
แต่ก็เป็นเรื่อง ใหญ่โต ในโรงเรียนเรา
แล้วก็โดนเรียกเข้าพบ ผู้บริหาร แบบ งง งง

ทางโรงเรียนไม่ได้เห็นว่าการช็อคเป็นเรื่อง
ใหญ่โต เพราะถ้าเราเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่โต เรา
ต้องเชิญมาตั้งแต่ 2 ปีที่แล้ว เพราะช็อคมานาน
แล้ว ไม่ใช่เพิ่งมาช็อคตอนนี้

และการที่เจ้าของเพลงเขียนทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่า
เพราะให้ลูกช็อคจึงโดนเรียกเข้าพบ ก็ไม่ใช่
ความจริง เราเชิญมาด้วยเหตุอื่น ครูกึ่งก็แจ้ง
เหตุผลที่เชิญมาพบล่วงหน้าชัดเจนแล้ว ซึ่ง
ไม่ใช่เรื่องช็อคแน่นอน เมื่อรู้ล่วงหน้าเจ้าของ
เพลงจึงไม่น่าใช้คำว่า "แบบ งง งง"

พ่อต่อ : ลูกช็อคผม ไม่ได้ช็อคคนอื่น
ช็อคปกติมาก ปกติทำประจำ
ผู้บริหาร : ไม่ปกติคะ ลองมองดู
ผู้ปกครอง ท่านอื่น ที่มารับ
เป็นคุณปู่ คุณย่า คุณแม่ ตัวเล็ก ๆ

ทางโรงเรียนสงสัยว่าบทสนทนาที่เกิดขึ้นตอน
ไหนคะ และเป็นเรื่องจริงหรือ ?

ขอเล่าถึงการประชุมวันนั้นเท่าที่เล่าได้

อาจารย์เกียรติวรรณ ได้รับฟังปัญหาที่เกี่ยวกับ
ลูกเจ้าของเพลงมาหลายรอบ ฟังจากครูบ้าง จาก
ผู้ปกครองโดยตรงบ้าง เพราะมีผู้ปกครอง
ร้องเรียนมาจำนวนมากตลอดระยะเวลา 2 ปี

อาจารย์พยายามบอกเจ้าของเพลงว่าเลี้ยงลูกให้
ธรรมดาดีไหม อย่าทำอะไรให้เขาพิเศษมากนัก
เลี้ยงให้เขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ อย่าให้
ลูกเอาแต่ใจ จะได้อยู่ร่วมกับคนอื่นได้ ซึ่งก็
เป็นเรื่องปกติของอาจารย์ที่จะแนะนำแบบ
ตรงไปตรงมา

พ่อต่อ : ใช่ครับ ลูกผมก็เป็น เด็กธรรมดา
ตอนผมเป็นเด็ก ผมก็ช็อคพ่อแม่
ไม่ได้พิเศษ และก็ไม่ได้ไปขอช็อคใคร
ผู้บริหาร : น้องบอลลูก ช็อค คุณพ่อ
ทำให้เกิดความไม่เท่าเทียม
คุณพ่อ กำลังทำร้าย จิตใจ เด็ก ๆ
และทำร้าย ผู้ปกครองท่านอื่น

ที่โรงเรียนเราจะแจ้งชัดเจน ว่าครูจะไม่อุมถ้าไม่
จำเป็น และขอร้องผู้ปกครองมาโดยตลอดว่าให้
นักเรียนเดินมาเองกับผู้ปกครอง

**เราไม่เคยเชิญผู้ปกครองท่านใดมาพบด้วยเรื่อง
การช็อค**

พ่อต่อ : ผมทำร้าย เด็กคนอื่น ยังไงครับ
ผู้บริหาร : น้องบอลลูก ได้ช็อคคุณพ่อ ไปโรงเรียน
เด็ก ๆ คนอื่น ก็อยากช็อค เหมือนกัน
ผู้ปกครอง คุณปู่ คุณย่า คุณพ่อ
คุณแม่ ตัวเล็ก ก็ไม่สามารถช็อคได้
นี่คือการ ทำร้ายครอบครัวอื่น

อาจารย์ไม่ได้พูดถึงความเท่าเทียม หรือพาดพิง
ถึงบ้านอื่น แต่มุ่งไปที่การเลี้ยงลูกของเจ้าของ
เพลงให้ไม่พิเศษและตามใจลูกมากเกินไป

ไม่มีการพูดถึงคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่ตัวเล็ก
ที่ให้ลูกหลานช็อคไม่ได้

ขอขยายความอีกนิดนะคะ

ในการประชุมวันนั้น มีประเด็นว่า เจ้าของเพลงมี

	<p>ผู้ติดตามเยอะ โรงเรียนกลัวหรือไม่จึงไม่ทำอะไร</p> <p>อาจารย์จึงต้องอธิบายว่า เมื่อเข้ามาโรงเรียนนี้แล้วเหมือนกันทุกคน ไม่มีใครพิเศษเพราะฐานะหรือเพราะมีลูกเพจมาก ยกตัวอย่าง เรื่องของ uniform ที่เหมือนกันทั้งโรงเรียน ไม่แบ่งแยกว่าเป็นครูหรือเจ้าหน้าที่</p> <p>ส่วนครูก็พูดว่า เราดูแลเด็กๆ ทุกคนเหมือนกัน</p> <p>ตรงนี้ไหมคะ ที่เจ้าของเพจเอาไปเชื่อมโยงถึงเรื่องการชื้อและความเหมือนกัน (เท่าเทียม)</p> <p>ทางโรงเรียนไม่สามารถเล่าได้ว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียน มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับเด็กบ้าง เพราะไม่เกิดผลดีกับเด็กเลย เจ้าของเพจสามารถกลับไปอ่านความคิดเห็นของครูในสมุดรายงานเล่มเหลืองได้ค่ะ</p>
--	--

2. มุมมองของโรงเรียน

มีผู้ปกครองที่หวังดีกับโรงเรียนหลายท่าน เสนอให้โรงเรียนดำเนินการทางกฎหมาย หรือ เชิญให้เจ้าของเพจนำลูกไปเรียนที่อื่น ทางโรงเรียนขอแสดงความเห็น และให้ข้อมูลดังนี้

1. คุณครูในโรงเรียนจำนวนมากกำลังไม่สบายใจกับข้อความที่ไม่จริง หลายข้อความทำให้ครูหมดใจ
2. มีความจริงเบื้องลึกอีกหลายเรื่องราวที่ครูอยากพูด แต่เนื่องจากเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเด็ก เราจึงพูดไม่ได้
3. อยากบอกกับผู้ติดตามเพจนี้ว่า ควรพิจารณาดีๆ ก่อนที่จะเชื่อเรื่องราวในเพจ
4. ที่ผ่านมามี Post ที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องราวในโรงเรียนอยู่บ้าง เมื่อสอบถามรายละเอียดจากครู พบว่าบางครั้งไม่ใช่เรื่องจริง แต่โรงเรียนนิ่งและไม่ได้หักท้วง
5. จากเหตุการณ์นี้เจ้าของเพจสมควรต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบให้ชัดเจน และ ไม่ Post อะไรที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนอีก พวกเรามุ่งงานต้องทำ มีความรับผิดชอบต่อดูแลเด็กๆ มากพอแล้ว ไม่อยากเสียเวลา
6. โดยปกติแล้วผู้ปกครองที่รักโรงเรียน จะไม่ทำให้ครูเหนื่อยใจ เหนื่อยสมอง และผู้ปกครองที่รักเรา จะไม่ทำให้เราถูกต่อว่าฟรี
7. สงสัยว่าถ้าเจ้าของเพจ Post ให้โรงเรียนดูไม่ตัวอย่างนี้ แปลว่าไม่ได้พอใจโรงเรียน แล้วจะอยู่ด้วยกันไปทำไม
8. โรงเรียนยังยินดีให้ศึกษาต่อที่โรงเรียนนะคะ ถ้าเจ้าของเพจสัญญาว่าจะไม่ทำให้โรงเรียนเสียหายอีก

จนถึงเวลานี้ วันที่ 13 มิถุนายน 2567 15.50 น. ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับการติดต่อ
แสดงความเสียใจหรือความรับผิดชอบจากเจ้าของเพลงแต่อย่างใด

ท้ายที่สุดขอเรียนว่าเอกสารนี้ทำขึ้นมาเพื่อชี้แจงให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้บุคคลใดหยิบยกข้อความบางส่วนใดไปขยายความอีก

โรงเรียนอมาตยกุล
13 มิถุนายน 2567